

Phước Nhơn, ngày 23 tháng 11 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tổng hợp ý kiến phản ánh cử tri tại đến kỳ họp HĐND lần thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND xã khóa XIII**

Để chuẩn bị kỳ họp lần thứ 10, kỳ họp cuối năm 2023 HĐND xã khóa XIII, Ban Thường trực UBMTTQVN xã phối hợp Thường trực HĐND, UBND xã tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND xã từ ngày 13 - 15/11/2023. Có 17/19 vị đại biểu HĐND xã tham gia tiếp xúc vắng 02 Đại biểu, có lý do 02 đại biểu. Tiếp xúc tại 5 điểm trên 05 thôn, có 89 lượt cử tri tham gia, có 32 lượt ý kiến phát biểu, với 41 nội dung, các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được Đại biểu và lãnh đạo giải trình cho cử tri tại buổi tiếp xúc. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến cử tri chưa hài lòng. UBMTTQVN phối HĐND tổng hợp gửi cơ quan chức năng trả lời trong phiên họp cụ thể như sau:

#### **I/ Về xây dựng cơ bản giao thông, thủy lợi**

1/ Cử tri thôn Phước Nhơn: tuyến đường sản xuất từ nhà ông Huỳnh Bình đi đồng ruộng Hồ Cau người dân lấn chiếm hiện nay nhỏ, hẹp. Đề nghị UBND cấm mốc mở trả lại đường để thuận lợi cho việc đi lại sản xuất của người dân.

2/ Cử tri thôn Phước Nhơn: Tuyến mương chính Sở hữu hiện nay hư nặng đề nghị có kế hoạch khắc phục để kịp thời phục vụ nước tưới cho vụ sản xuất Đông – Xuân năm 2024.

3/ Cử tri thôn Nhơn Bích đường cấp phối (đồi Cò) xe công trình chạy làm sinh lầy đề nghị có kế hoạch khắc phục.

4/ Cử tri trong xã kiến nghị: Hiện nay các tuyến đường giao thông trong xã hai bên lề đất gò ghề, người dân lại trồng cỏ lấn chiếm đề nghị UBND xã cho san ủi trả lại hành lang giao thông.

#### **II. Chế độ Chính sách**

5/ Bà Nguyễn Thị Thanh thôn Phước Nhơn Kiến nghị Bà là thương binh nhưng chế độ nghỉ dưỡng 02 năm tôi không được hỗ trợ.

#### **II/ Các lĩnh vực khác.**

6/ Cử tri thôn Phước Nhơn kiến nghị. Hiện nay đơn vị Công Ty Cổ phần Nông trường 24/3 Quảng Ngãi phun thuốc diệt cỏ khu vực đồi chuối người dân rất sợ ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, thuốc trên ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân không?

7/ Cử tri thôn Phước Nhơn tiếp tục kiến nghị: đồng đôn điền, đôi thửa còn một số diện tích lầy không thể đưa máy vào phục vụ gieo sạ được. Trong thời gian qua

UBND có khắc phục nhưng không hiệu quả. Kính đề nghị UBND đưa ra biện pháp khắc phục.

8/Cử tri các thôn An Tây Điền, Tân Sơn đề nghị UBND tiếp tục thực hiện giải phóng hành lang các kênh mương vì người dân trồng keo, cỏ lán chiếm hành lang mương.

9/Cử tri thôn An Tây Điền Trường Mầm Non thôn An Tây củ hiện nay người dân tự ý trồng cỏ trên đất thuộc phạm vi của trường đề nghị UBND xã, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

10/Cử tri thôn Phước Lợi đề nghị UBND xã có kế hoạch nạo vét mở rộng mương tiêu trước nhà ông Huỳnh Ba để thuận lợi cho việc tưới, đặt biệt là mương tiêu nước cho các xứ đồng bên trên.

11/Cử tri Phước Lợi hiện nay đoạn đường giao thông nội đồng bụp Bà Lớn bị người dân lấn chiếm, cơ giới khó khăn đi vào sản xuất. Đề nghị UBND xử lý trả lại đường củ cho nhân dân

12/Một số hộ dân thôn Nhơn Bích, đồng Nước Trời sau khi dồn điền, đổi thửa đến nay đã lâu chưa được cấp GCN QSD đất theo hiện trạng hiện nay. Đề nghị cấp thẩm quyền làm, cấp lại GCN QSD đất cho các hộ dân.

Trên đây là báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND xã tại hội nghị lấy ý kiến cử tri cuối năm 2023 trước kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

UBMTTQVN xã kính gửi UBND xã và các ngành có liên quan xem xét giải quyết và trả lời cho cử tri biết./.

**Nơi nhận:**

- TT ĐU, HĐND, UBND xã;
- ĐB HĐND xã, các đoàn thể xã;
- BCTMT các thôn;
- Lưu VT.

**TM.BAN THƯỜNG TRỰC  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Bá Mười**